
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานที่ประชุม
ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แทน)

๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศ-
การที่ดิน)  (แทน)

๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายพงศธร มหทัธนะสิน ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)  (แทน) 

๑๐. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน) 

๑๑. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๑๒. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(สิบโท พิชติ ตู้บรรเทิง  นิติกรชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

๑๓. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๑๔. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์)

๑๕. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๑๗. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นางเมธกา แดงอำาพล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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๑๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๒๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  ผู้อำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๒๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

๒๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน) 

๒๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  นักคอมพิวเตอร์ ๗)  (แทน)

๒๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำQาเสีย กรรมการ
(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน  รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร)  (แทน)

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.  (ว่าง) กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค
๒. นางสาวรสนันท์ ทัศนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  การประปาส่วนภูมิภาค
๓. นายวชิร กล่ันจตุรัส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  การประปาส่วนภูมิภาค
๔. นายทรงพล เมืองรอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  การประปาส่วนภูมิภาค
๕. ดร.นุชจรี ภิญโญสวัสดิ์สกุล ที่ปรึกษาโครงการ สำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. นายฐิตินันท์ คล้ายสุบรรณ ที่ปรึกษาโครงการ สำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗. ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ผู้อำานวยการสำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘. นายฐากร รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ สำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๙. นายณัฐดนัย ไชยเลิศ ศูนย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
๑๐. นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ ผู้อำานวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ  สำานักอำานวยการกองอาสารักษาดินแดน

กรมการปกครอง
๑๑. นายสมบูรณ์ สุทธิพงศ์เกียรติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมทีด่ิน
๑๒. นายฐิติพงศ์ สำาราญวานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมทีด่ิน
๑๓. นายชัยสิทธ์ิ สุขเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมที่ดิน
๑๔. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมที่ดิน
๑๕. นางสาวศนิ ไผทรักษาธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมที่ดิน
๑๖. นายณัฐกิตติ์ ตาวงษ์สา นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๗. นายบุญยง เรืองพงษ์ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘. นายสมศักดิ์ ธนันทา นักการข่าวชำานาญการ สำานักกิจการความมั่นคงภายใน  กรมการปกครอง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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๑๙. นายธรรมศักดิ์ อุไรเรืองเดช เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการพิเศษ  กรมการปกครอง
๒๐. นางสาววิระศา วงศ์ประพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๑. นายสักก์ สิทธ์ิประกรณ์ ที่ปรึกษา  สำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๒. นายชนาธิป อิ่มทองคำา ที่ปรึกษา  สำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๓. นางสาวปภาวรินทร์ ปานนีQ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมการพัฒนาชุมชน
๒๔. นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัสดุ  กรมการพัฒนาชุมชน
๒๕. นายสุนาถ ออมไธสง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๖. นายพงศกร ธัญญผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๗. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๘. นางสาวดวงกมล ส่งแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๙. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๐. นายอัศวิน วงศ์ป่ินเพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๓๑. นายเทพทัต ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๒. นางสาวมุจลินท์ งามเหมือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๓. นางกมลทิพย์ อนุสรานนท์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๔. นายไพฑูรย์ แย้มสกุล ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๕. นายสิทธิโชค ชัยปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ สำานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝ่ายเลชานุการฯ เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ และผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีQ

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จะต้องเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยในกรณีวงเงินงบประมาณเฉพาะส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และ
โครงการที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐในกรณีวงเงินงบประมาณเฉพาะส่วนที่เป็น
คอมพวิเตอรเ์กนิกว่า ๑๐๐ ลา้นบาท จะตอ้งเรง่ด ำาเนนิการนำาเสนอคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย พจิารณา
ส่วนราชการใดที่ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้น ำาเสนอต่อคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ
จะได้นำาเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าวโดยด่วน
ที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื Qอไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงนีQอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื Qนที่กรุงเทพมหานคร
ในวันนีQจึงเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ดังนัQน เพื่อให้การนับองค์ประชุม
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้
คณะกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมราชสีห์แห่งนีQ แสดงตนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครัQงที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นการพจิารณา

โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หนว่ยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
จำานวน ๑๕ โครงการ

ฝ่ายเลขาไดต้รวจสอบพบข้อความไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนีQ หน้า ๒ ผู้ไม่มาประชุม
(ติดราชการ) ขอตัดข้อความ “๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ” ออก และเลื่อนล ำาดับที่ ๒ – ๔ ขึQนมาเป็น
ลำาดับที่ ๑ – ๓

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนีQ ข้อความเดิม e-LASS ท่ีปรากฏใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั Qงที่ ๑/๒๕๖๔ ทกุข้อความ ขอแก้ไขเป็น e-LAAS หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๖ ข้อความเดิม
“...ผู้อำานวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น...” แก้ไขเป็น “...ผู้อำานวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น...” บรรทดัที่ ๑๐ ข้อความเดิม “...นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น...” แก้ไขเป็น “...พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...”

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัQงที่ ๑/๒๕๖๔ ตามที่แก้ไข
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  กฟน.

ม ีหนังส ือท ี่ มท ๕๒๒๕/๑๑/๖๔ ลงว ันท ี่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งเปลี่ยนแปลงผ ู้บร ิหารเทคโนโลย ีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) จากเดิม นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ เป็น นายธานี ปาริชาติอินทราณี ต ำาแหน่งรองผู้ว่าการเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบส่ือสาร
มติท่ีประชุม รับทราบ
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุม
ในการประชมุคณะกรรมการ ครัQงที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวนัที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการมขีอ้สงัเกต

และขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบของคณะท ำางานฯ ครัQงที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ แล้ว จำานวน ๒ โครงการ ดังนีQ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๒ โครงการ
๔.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของ

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย งบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบ
ล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครัQงที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียด
โครงการ จัดส่งคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณารายละเอียดของโครงการร่วมกับ
โครงการจัดทำาระบบเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ วิเคราะหแ์ละตอบสนอง แบบอตัโนมัตโิดยกลไกอัจฉริยะ
(AI and Machine Learning (ML)) ของสำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระเบียบวาระวาระที ่๕ โครงการที ่๑๒) เนือ่งจาก
อุปกรณ์และระบบจะต้องทำางานร่วมกัน

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าได้พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และได้พิจารณารายละเอียดของโครงการร่วมกับโครงการจัดท ำาระบบเฝ้าระวัง และป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ วิเคราะห์และตอบสนอง แบบอัตโนมตัิโดยกลไกอัจฉริยะ (AI and Machine Learning (ML)) ของ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระเบียบวาระวาระท่ี ๕ โครงการท่ี ๑๓) แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. กำาหนดให้ชัดเจนว่าจะป้องกันอะไร เช่น Data Catalog หรือ Data Governance ทำาหรือยัง
ทำาอย่างใด ออกแบบให้ครอบคลุมมากที่สุด ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ อย่าพึ่งพาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ให้รับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการไปปรับปรุงในโครงการระยะถดัไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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๒. ตามที่หน่วยงานชีQแจงว่ามีการจัดหา Work Station เพื่อเป็น Terminal อยู่วง Management
ซึ่งแยกจากผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อให้ Administrator บริหารจัดการอุปกรณ์ที่จังหวัด โดยกำาหนดนโยบายไม่ให้อุปกรณ์ข้างนอก
เข้าไป Configure อุปกรณ์ นัQน ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าใช้ทดแทนของเดิมเพื่อปฏิบัติภารกิจใด จะสมเหตุสมผลกว่าใช้เป็น
Terminal เนื่องจากปัจจุบันอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Remote เข้ามา Configure ที่ส่วนภูมิภาคไดโ้ดยไม่ต้องมี Terminal
เป็นของตัวเองก็ได้  

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีQแจงว่าเดิมระบบเครือข่าย GIN ไปติดตัQงที่จังหวัด โดย GIN ไม่มีระบบ
รักษาความปลอดภัย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงไดต้ิดตั Qงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบูรณาการระหว่างเครือข่าย GIN กับเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย สำาหรับ Terminal ที่จะจัดหา Work Station มา
ทดแทนนีQ ผูกกับระบบ Authentication ซึ่ง Administrator ที่จังหวัดจะดูแลบริหารจัดการเอง แล้ว Auto-update มาที่
ส่วนกลางทุกเที่ยงคืน จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาเพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมซึ่งใช้มาตัQงแต่ปี ๒๕๕๑

๓. กระทรวงมหาดไทยควรไปหารือร่วมกับ GIN เพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกันให้ได้ ปัจจุบันเป็น IPV6
ไม่ช้าแล้ว จดัวงเครือข่ายแยกกันให้ชัดเจน แก้ที่ Router ตัวเดียว 
มติท่ีประชุม เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพจิารณาตอ่ไป กำาชับใหห้น่วยจัดหาดำาเนนิการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครดั คำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๔.๒ โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน ระยะที่ ๒
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ รวมวงเงินโครงการ ๓๘๗,๔๐๒,๖๐๐.- บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
สี่แสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๓๘๔,๖๐๒,๖๐๐.- บาท (สามร้อยแปดสิบ
ส่ีล้านหกแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ในคราวประชุมคณะกรรมกรฯ ครัQงที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียด
โครงการ จัดส่งคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชีQแจงของหน่วยงานแล้ว
เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าได้พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม  อุปกรณ์ตามโครงการนีQไม่มีความซำQาซ้อนกับ
โครงการจัดทำาระบบเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ วิเคราะห์และตอบสนองแบบอัตโนมัติโดยกลไกอัจฉริยะ
(AI and Machine Learning (ML)) เนื่องจากอุปกรณ์ตามโครงการนีQจะตดิตัQงที่ Co-location ในขณะทีโ่ครงการจัดทำาระบบ
เฝ้าระวังฯ ติดตัQงอุปกรณ์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.  โครงการระยะที่ ๒ จะแยกเป็นอีกคลาวด์
จึงใช้บุคลากรในการบริหารจัดการระบบแยกจากบุคลากรในระยะที่ ๑  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. ต้องมีสถิติว่าใช้จริง Load เท่าใด ตัวเลขเดิมมีภาระเท่าใด ไม่ควรใช้ Demand Load ข้อเท็จจริง
ทีข่ยายตามจำานวนประชากรในการทำางานเชิงดิจิทัลว่าเพิ่มมาด้วยเหตุผลใด

๒. พิจารณาเร่ืองการ Share Load Balance ด้วย การจองแล้วไมใ่ชง้าน ทำาใหด้เูหมอืนว่าพืQนทีเ่ตม็
แต่จริง ๆ แล้วยังไม่เต็ม

๓. การจัดซืQอจัดจ้างโดยใช้ TOR เดิมแล้วเพิ่ม Core น่าจะมีความเสี่ยงต่อการที่ระบบเข้ากันไม่ได้
น้อยกว่าการจัดทำา TOR ใหม่ 

๔. Cloud ระยะที่ ๑ เทคโนโลยีเดิมล้าสมัย เมื่อจัดหา Cloud ระยะที่ ๒ ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่
เชื่อมกับของเดิมได้ แล้วบริหารจัดการพืQนที่ให้ Flexible ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

๕. ให้พิจารณาเตรียมข้อมูลทัQง ๒ รูปแบบ ได้แก่ Cloud ๒ กลุ่ม และ Cloud เดิมเพิ่ม Core ว่า
แบบใดมีความเหมาะสม
มติท่ีประชุม เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐพิจารณาต่อไป   ก ำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนิน
การตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครดั ค ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการ
แข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ โครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งผ่านการพจิารณาตรวจสอบของคณะทำางานฯ ครัQงที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ แล้ว จำานวน ๑๒
โครงการ  ดงันีQ

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ำารงธรรมกระทรวง

มหาดไทย งบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๑๔,๗๕๕,๕๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๑๔,๗๕๕,๕๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวง

แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญ คือ การเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และทำาหน้าที่เป็นผู้ใช้
บริการข้อมูล เน่ืองจาก สป.มท. ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ไม่ได้รับงบประมาณ สป.มท. เห็นความสำาคัญ
ในการจัดทำาโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวก ติดตามสถานะในการแก้ไขปัญหาไดต้ลอดเวลา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และมีเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์เพ่ือใช้ในการวางแผนติดตามและแก้ไขปัญหา จึงใช้เงินนอกงบประมาณ
ในการดำาเนนิการจัดทำา โครงการเชือ่มโยงระบบฐานข้อมูลเร่ืองร้องเรียนร้องทกุขข์องศนูย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย โดยมี
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ ๓๖๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. ขอบเขตการดำาเนินงานตามโครงการ มดีังนีQ ๑) การพัฒนาระบบเพื่อศึกษาวิเคราะห์
พัฒนาการเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำาข้อมูลภาครัฐแลกเปลี่ยน Linkage Center พร้อมการพัฒนา
ระบบงานบริการประชาชน จำานวน ๑ ระบบ โดยทำาการเชื่อมโยงข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์กับสำานักนายกรัฐมนตรี สำานักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค กรมการปกครอง และกรมทีด่นิ  ๒) การพัฒนาระบบคลังขอ้มลู การจดัเตรียมขอ้มลูมติติา่ง ๆ
และจดัหาซอฟตแ์วร์ช่วยวิเคราะห์ การบริหารข้อมูล (Business Intelligent) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บเซอร์วิส
(Web Service Management) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ ำานวน ๑ ระบบ
๓) การพัฒนา Mobile Application (iOS และ Android) และพัฒนาระบบ Chat Bot เพื่อเป็นผู้ช่วยตอบข้อซักถามและให้
บริการข่าวสารแก่ผู้บริโภคเป็นภาษาไทย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. ในส่วนของ Chatbot ถ้าเป็นแค่ FAQ เกรงว่าจะสับสน เพราะ Chatbot ต้องนำาคำาถาม

ของประชาชนไปค้นหาคำาตอบจากฐานข้อมูลว่าน่าจะเป็นคำาตอบใดแล้วนำามาตอบประชาชนโดยอัตโนมัติ
๒. ควรเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ โดยรับแล้วส่งต่อเลย ไม่ใช่รับไว้แล้วไม่รู้ว่าจะส่งต่อไปที่ใด

พิจารณาว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคหรือการปฏิบัติงาน กำานหด SLA ของระบบ ส่งไปถึงหน่วยงานปลายทางภายในเวลากี่วัน
๓. ให้เขียน Function ของระบบงานย่อยให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงต้องแยกกันทำางาน เนื่องจาก

ทำาให้ค่าใช้จ่ายสูงขึQน  ผู้แทนหน่วยงานชีQแจงว่าพัฒนาระบบให้หน่วยงานปลายทางที่เชื่อมต่อกันด้วย เร่ืองที่ร้องเรียนร้องทุกข์
ซำQาซ้อนกัน แต่ Database ไม่เหมือนกัน พอจัดกลุ่มก็ไมต่รงกันอีก จึงจะเขียน API Gateway ครอบลงไปเพื่อให้เป็นระบบ
เดียวกัน ปัจจุบันเชื่อมโยงแค่ระดังจังหวัดกับส่วนกลาง ยังไม่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 

๔. แก้ไข “พัฒนาระบบงาน” เป็น “ซืQอลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์” เน่ืองจากไม่ได้ Source Code มา
๕. รปูแบบเอกสารไมส่อดคลอ้งกบัรายละเอยีดทีน่ ำาเสนอในทีป่ระชมุ ให้ปรับแก้ไขราย

ละเอียดโครงการแล้วนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกครัQงหนึ่ง
มตทิี่ประชุม ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พร้อมลงนามก ำากับ
เอกสารทุกหน้าก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกครัQงหนึ่ง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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กรมการปกครอง  จำานวน ๖ โครงการ
๒) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพให้บริการประชาชนในการออกแบบหนังสือผ่านแดนด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๓๒,๕๘๕,๐๐๐.- บาท (สามสิบสองล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๑,๗๔๕,๐๐๐.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสน
ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ระบบคอมพิวเตอร์สำาหรับพิมพ์หนังสือผ่านแดนแบบถาวรในแบบรูปเล่ม (Booklet) ณ

จุดออกหนังสือผ่านแดนเพิ่มเติม (Client Side) พร้อมทัQงระบบควบคุมวัสดุสิQนเปลือง เช่น ตัวเล่ม หมึกพิมพ์ ซึ่งจะติดตั Qง ณ
จุดออกหนังสือผ่านแดน ปกครองจังหวัด และสำานักกิจการความมั่นคงภายใน (สน.มน.) ส่วนกลาง เพื่อควบคุมการแจกจ่าย
วัสดุสิQนเปลือง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ป้องกันการปลอมแปลงได้โดยง่าย โดยทำางานร่วมกับคอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่เดิม เป็นการประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized Computer System) ผนวกรวมกับระบบคอมพิวเตอร์กลาง
ระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายของสำานักบริหารการทะเบียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ให้บริการที่จะเกิดขึQน รวมถึงสามารถรองรับการขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบงานที่พัฒนาขึ Qน
ใหม่จะทำาให้ข้อมูลที่ทันสมัยตอบสนองต่อการใช้งานอย่างรวดเร็ว

๒. อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ได้จัดหาตามโครงการจ้างติดตั Qงระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) จำานวน ๗๐ แห่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดหา
เพิ่มเติมอีก ๗ แห่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ราคาเท่ากับการจัดหาในปี ๒๕๖๐ ไมไ่ด้ลดวงเงินงบประมาณลง เนื่องจากหาซืQอเคร่ือง
ไมไ่ด้แล้ว โมดูลมีการเปล่ียนแปลง ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ดังนัQน ในภาพรวมจึงใช้เกณฑ์ราคาเดิม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. ควรจดัทำา Road Map เพือ่รองรบัอนาคต โดยพจิารณาใชเ้ทคโนโลยใีหมแ่ทนการจดัซื Qอ
Scanner ไปเรือ่ย ๆ เช่น ให้เจ้าหน้าที่สแกน QR Code ด้วย Application บน Smart Phone หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะ
เพิ่มเติมจากเทคโนโลยีเก่า เพื่อลดระยะเวลาในการเข้าแถวรอ

๒. ตามที่หน่วยงานชีQแจงว่า Printer ราคาสูงเนื่องจากใช้พิมพ์เล่มหนังสือผ่านแดน (ลักษณะ
เดียวกับเล่มหนังสือ Passport) ให้พิจารณาฝังระบบ Security ไว้ในหนังสือผ่านแดนด้วย ผู้แทนหน่วยงานเรียนชี Qแจงว่า
ไดด้ำาเนินการตามหลักสากลทุกประการ
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๓) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมการปกครอง
(สำาหรับสว่นภูมิภาค) ระยะที่ ๑ งบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๘๔,๓๔๕,๐๐๐.- บาท  (แปดสิบ
สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๘๓,๘๖๘,๐๐๐.- บาท (แปดสิบสามล้าน
แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมการปกครองมีการรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการจิตอาสา โครงการไทยนิยม ย่ังยืน และการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง
แต่เนื่องจากส่วนภูมิภาคใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถรองรับการท ำางานและเชื่อมต่ออุปกรณ์
รุ่นใหม่ได้ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองได้ดำาเนินการสำารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในส่วนภูมิภาคที่มีอายุการใช้
งานมากกว่า ๕ ปีขึQนไป ผลการสำารวจพบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจ ำานวนมากอายุการใช้งานมากกว่า
๑๐ ปี ไมคุ่้มค่าในการบำารุงรักษาและซ่อมแซม

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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๒. เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนจำานวน ๔ รายการ ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับสำานักงาน
จำานวน ๑,๙๒๘ เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ขาวดำา จำานวน ๑,๙๒๘ เครือ่ง ชดุโปรแกรมระบบ
ปฏบิตักิารสำาหรบัเครือ่งคอมพวิเตอรฯ์ จำานวน ๑,๙๒๘ ชดุ ชดุโปรแกรมจดัการสำานกังานทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตามกฎหมาย
จำานวน ๑,๙๒๘ ชุด ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำานวน ๑,๙๒๘ ชุด ตรงตามเกณฑ์ฯ ทุกรายการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าการจัดหาซอฟต์แวร์ MS Office
ในปริมาณมาก น่าจะต่อรองราคากับผู้ขายให้ราคาตำ่ากว่าราคากลางตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ พิจารณาข้อกำาหนดที่เหมาะสมและเป็นธรรมไว้ใน TOR เพื่อประหยัดงบประมาณ
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถงึประสทิธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

เนื่องจากโครงการที่ ๔ – ๖ เป็นโครงการที่มีรายละเอียดการด ำาเนินงานเหมือนกัน แต่ด ำาเนินการ
๓ พืQนที่ จึงขอให้คณะทำางานพิจารณาทัQง ๓ โครงการในคราวเดียวกัน

๔) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง
ศูนย์ปฏบิัติการฯ จ.สุราษฎร์ธานี (งบประมาณผูกพันประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖) รวมวงเงินโครงการ
๘๓,๙๘๑,๐๐๐.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน
๗๔,๒๘๓,๘๐๐.- บาท (เจ็ดสิบส่ีล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง
ศูนย์ปฏิบัตกิารฯ จ.พิษณุโลก (งบประมาณผูกพันประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖) รวมวงเงินโครงการ
๘๓,๙๘๑,๐๐๐.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน
๗๔,๒๘๓,๘๐๐.- บาท (เจ็ดสิบส่ีล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง
ศูนย์ปฏบิ ัต ิการฯ จ.ราชบุร ี (งบประมาณผูกพันประจ ำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖) รวมวงเง ินโครงการ
๘๓,๙๘๑,๐๐๐.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน
๗๔,๒๘๓,๘๐๐.- บาท (เจ็ดสิบส่ีล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ระบบงานปัจจุบันเป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลอาวุธปืน โดยระบบจะทำาการสแกน

ข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน เพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยง ถ่ายโอน
จัดการข้อมูล และสำารองข้อมูล เพ่ือให้ระบบสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดของหัวกระสุนปืนและปลอดกกระสุนปืน
โดยติดตัQงระบบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปื่นและปลอกกระสุนปืน กรมการปกครอง
(วังไชยา) ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรายงานแบบ Online และนำาเสนอสรุปข้อมูลสำาคัญที่สามารถรองรับการนำาเสนอบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  Tablet และ Smart Phone ได้  โดยปัจจุบันได้กำาหนดให้เป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืน
และปลอกกระสุนปืนในส่วนภูมิภาคอื่น ๆ 

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมการปกครองได้ดำาเนินการจัดทำาระบบเทคโนโลยีใน
การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุุนปืนและปลอกกระสุนปืน เพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะอาวุธปืนในเขตกรุงเทพมหานคร
แต่เน่ืองจากอาวุธปืนภายในประเทศรวมกันทุกห้องท่ีมีปริมาณมาก และมีจำานวนเพ่ิมขึQนทุกปี ดงันัQน เพ่ือเป็นการเพ่ิมฐานขอ้มลูฯ
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึQน จึงได้เสนอขอจัดตัQงศูนย์ปฏิบัติการฯ หากได้รับงบประมาณทัQง ๓ โครงการ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดราชบุรี) จะครบ ๙ ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตามแผนฯ ทีไ่ด้กำาหนดไว้

๓. ได้รับแจ้งจากสำานักงบประมาณว่าได้ตัดลดงบประมาณในการจัดหารถยนต์ ราคา
๘๒๙,๐๐๐ บาท  จะจัดส่งเอกสารปรับแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการฯ โดยเร็ว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. งบประมาณด้านบุคลาการ Outsource ในภาวะที่ไม่มีอตัรากำาลัง เมื่อได้อัตรากำาลังแล้ว

ขอให้พิจารณาปรับลดงบประมาณส่วนนีQ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ณ ขณะนัQน
๒. การจัดหาซอฟต์แวร์ MS Office น่าจะต่อรองราคากับผู้ขายให้ราคาตำ่ากว่าราคากลาง

ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจทิัลฯ ได้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พิจารณาข้อกำาหนดที่เหมาะสมและเป็นธรรมไว้ใน TOR
เพื่อประหยัดงบประมาณ
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถงึประสทิธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๗) โครงการจัดหาระบบทดแทนตรวจสอบและประมวลผลภาพถ่ายเอกสารด้านการทะเบียน
พร้อมระบบสำารองข้อมูล งบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๑๖,๘๕๒,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านแปดแสน
ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๑๔,๒๕๒,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่น
สองพันบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ให้ปรับแก้ไขแบบ คกก.มท. ๐๑ โดยระบุรุ่นของอุปกรณ์และสืบราคา
จากเว็บไซต์ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ให้ทบทวนค่าใช้จ่ายของบุคลากรใน
แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ หน่วยงานได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เห็นควรเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ปัจจุบันเป็นการให้บริการผ่านเครือข่าย Intranet ของกรมการปกครอง โดยใช้งานผ่าน

Web Application ค้นหาข้อมูลจาก Database Server ติดตัQงใช้งานตัQงแต่ปี ๒๕๕๓ อะไหล่บางรายการไม่มีจำาหน่ายแล้ว
๒. โครงการนีQเป็นจัดหาเพื่อทดแทนระบบเดิมพร้อมระบบสำารองข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นหา

ข้อมูลต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ ๑) Web Server เพื่อรองรับโปรแกรมประยุกต์และการให้บริการระบบตรวจสอบ
และประมวลผลภาพถ่ายเอกสารด้านการทะเบียน ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายของกรมการปกครอง  ๒) Database Server เพื่อ
รองรับฐานข้อมูลของระบบตรวจสอบและระบบประมวลผลภาพถ่ายเอกสารด้านการทะเบียน ไดแ้ก่ ข้อมูลทะเบียน
ครอบครัว (สมรส-หย่า) ทะเบียนบัตรประจำาตัวประชาชน ทะเบียนราษฎร 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ก ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

กรมการพัฒนาชุมชน  จำานวน ๑ โครงการ
๘) โครงการจัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน รวมวงเงินโครงการ จำานวนเงิน

๙๗,๙๙๘,๘๐๐.- บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๙๗,๙๙๘,๘๐๐.- บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชุมสรุปได้ว่าบุคลากรของ พ .ช. จำานวน ๖,๕๔๑ คน มีความจำาเป็น
ต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำาหรับงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การจัดหาตามโครงการนี Qเป็นการจัดหาเพื่อ
ทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี จำานวน ๗ รายการ ตรงตามเกณฑ์ฯ ทกุรายการ  
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ก ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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กรมทีด่ิน  จำานวน ๑ โครงการ
๙) โครงการทดแทนและปรับปรุงประสทิธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กรมที่ดิน งบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เปลี่ยน Network Monitor แล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ Network ด้วยหรือไม่
หน่วยงานได้พิจารณาทบทวนโครงการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม เห็นควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. เนืิ่องจากมีภัยคุกคามทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ Qนตลอดเวลา อุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี บางอุปกรณ์สิ Qนสุดสายการผลิต ทำาให้ไม่
สามารถบริการการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น จึงจำาเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ทดแทน

๒. อุปกรณ์ปัจจุบันที่จะต้องจัดหาทดแทน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)
อปุกรณป์อ้งกนัและตรวจจบัการบกุรกุ (Intrusion Prevention System) อปุกรณ์ Network Performance Management
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน รวมจ ำานวน ๕ รายการ โดยอุปกรณ์
เดิมจะเป็นการใช้ฟังก์ชันใน Firewall เท่านัQน อุปกรณ์ใหม่ที่จะจัดหา มีจำานวน ๘ รายการ ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (Next Generation Firewall) อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีขัQนสูง (Advanced Persistent Threat) อุปกรณ์ป้องกัน
และตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (DNS Security) อุปกรณ์บริหาร
จัดการเครือข่าย (Network Performance Monitoring System) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์
(e-Mail Security) อุปกรณ์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network) และการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานแบบสองชั Qน
(Two Factor Authentication) รวมทัQงอุปกรณ์พิสูจน์ตัวตน  การจัดหาอุปกรณ์แยกออกมาดังนี Qเพื่อให้สามารถควบคุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า การออกแบบให้อ้างอิงจากหลักการ
ทั่วไปของการออกแบบระบบ ไมค่วรพิจารณาจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื่องจากแต่ละย่ีห้อมีความแตกต่างกัน
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถงึประสทิธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การประปาส่วนภูมิภาค  จำานวน ๒ โครงการ
๑๐)โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ปี ๒๕๖๔ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รวมวงเงินโครงการ ๑๒,๙๘๕,๒๗๑.๑๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๑๒,๙๘๕,๒๗๑.๑๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ด
สิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ว่าซอฟต์แวร์บางส่วนยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
บางส่วนล้าสมัย เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย จึงมีความจ ำาเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่ออุดช่องโหว่
ดงักลา่ว จงึจดัหาซอฟตแ์วรลิ์ขสิทธ์ิ ชดุโปรแกรมจดัการสำานกังาน ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์ชดุโปรแกรมจดัการ
สำานกังาน แบบที ่๑ (จดัหา WPS Office ซึง่ราคาตำ่ากวา่ MS Office) ชดุโปรแกรมอา่นและแกไ้ขไฟลแ์บบ PDF ชดุโปรแกรม
กราฟฟิกและมัลติมีเดียสำาหรับมืออาชีพ ชุดโปรแกรมสำาหรับวาดภาพและออกแบบภาพ ชุดโปรแกรมสำาหรับตกแต่งรูปภาพ
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ก ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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๑๑)โครงการปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความปลอดภัยการประปา
ส่วนภูมิภาค งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๖๒,๕๘๙,๖๕๐.- บาท (หกสิบสองล้านห้าแสน
แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๖,๙๑๘,๙๗๑.๖๐ บาท (ห้าสิบหกล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขแบบ คกก.มท. ๐๑  ให้จัดเตรียมคำาชีQแจงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ และอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑ ค่าดำาเนินการติดตัQง จำานวนเงิน ๕
ล้านบาทเศษ ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หน่วยงานได้ปรับแก้ไขเอกสารและจัดทำาคำาชีQแจงเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. กปภ. ได้นำาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ตั Qงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งการสื่อสารข้อมูล

สามารถเช่ือมโยงกันระหว่างส่วนงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันได้ใช้งานท่ีสำานักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑-๑๐
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ๒๓๔ แห่ง และกองฝึกอบรมภูมิภาค ๓ แห่ง การเชื่อมโยงระหว่างอาคารเป็นแบบ Backbone
๑ Gigabit  ระบบสายสัญญาณภายนอกอาคารและภายในอาคารใช้สายสัญญาณใยแก้วนำาแสงเป็นแบบ Singlemode ๖ Core

๒. เนือ่งจากระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless LAN) ของ กปภ. ไดต้ดิตัQงและใชง้านตัQงแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งปัจจุบันมีความเสี่ยงในการหยุดชะงักเนื่องจากมีประสิทธิภาพลดลงมา จึงมีความจ ำาเป็นต้องจัดหาเพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  ใหจ้ัดทำาคำาชีQแจงกรณีไม่ใช้อปุกรณ์ที่มีราคาตามเกณฑ์
เสนอทีป่ระชุมทราบในการประชมุครัQงถัดไป  กำาชบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มกีารแขง่ขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี จำานวน ๑ โครงการ
๑๒) โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๓๗,๙๔๔,๗๙๒.- บาท (สามสิบเจ็ดล้าน
เก้าแสนส่ีหมื่นส่ีพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๐,๔๖๔,๓๙๒.- บาท (ย่ีสิบล้าน
ส่ีแสนหกหมื่นส่ีพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ

๑. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ รายการท่ี ๑ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดไม่น้อยกว่า
๔ TB ให้ย้ายไปส่วนไม่มีราคาตามเกณฑ์ เปรียบเทียบ ๒ บริษทั/ย่ีห้อง และ ๑ เว็บไซต์

๒. ให้ตรวจสอบการอ้างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหารดไทยด้วย เนื่องจากฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้วไม่มีโครงการของ อบจ .สุพรรณบุรี เสนอ
คณะกรรมการในการประชุมครัQงดังกล่าว

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๒ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ให้
ตรวจสอบราคาด้วย เนื่องจากราคาตำ่าสุด คือ ๔๖,๐๐๐ บาท แต่ใช้ราคาอ้างอิง ๔๔,๐๐๐ บาท

๔. ตามที่หน่วยงานชีQแจงที่ประชุมว่าอุปกรณ์ L3 Switch ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัล
มีจำานวนช่องไม่เพียงพอต่อกล้องของ อบจ .สุพรรณบุรี ซ่ึงที่อูท่องมีอยู่ ๘๐๐ กว่าตัว ติดตัQงเพิ่มอีก ๒๐๐ ตัว โดยใช้อู่ทองเป็น
โมเดลสำาหรับอีก ๒ อำาเภอ และถ้าซืQออุปกรณ์ตามเกณฑ์ฯ ๒ ตัว จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ spec สูงกว่า
เพียงตัวเดียว นัQน ให้จัดเตรียมคำาชีQแจงต่อคณะกรรมการด้วย

๕. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๓๑ ค่าความเชี่ยวชาญการเซ็ทอัพระบบทั Qงหมดและ
ค่าแรงสำาหรับติดตัQงตามโครงการ ค่าใช้จ่าย ๔.๙ ล้านบาทเศษ ให้จัดเตรียมคำาชีQแจงเพิ่มเติมด้วยว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
เนื่องจากราคาสูง โดยแยกราคาค่าสาย UTP และ Fiber Optic ออกมาแล้ว ทัQงนีQ คณะทำางานมีความเห็นว่าค่าสาย UTP
และ Fiber Optic มีราคาสูงกว่าราคาตลาด

๖. ไม่มีระบบป้องกัน Surge ที่มาทางสาย UTP อาจส่งผลให้กล้องเกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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๗. ให้สอบถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยว่าสามารถใช้ armer ได้หรือไม่ เนื่องจากอันตราย
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และจัดทำาคำาชีQแจงเพิ่มเติมว่าจุดใดที่ติดตัQงเสาเอง ไม่ใช้เสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 หน่วยงานได้ปรับแก้ไขเอกสารและจัดทำาคำาชีQแจงเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. อบจ.สุพรรณบุรีได้บูรณาการร่วมกับกองกำากับการตำารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ดำาเนินการ

สำารวจและจัดทำาโครงการติดตัQงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงในเขตพื Qนที่ต่าง ๆ ไดแ้ก่ อ.บางปลาม้า อ.อูท่อง
อ.หนองหญ้าไซ และเชื่อมโยงสัญญาณด้วย Fiber Optic ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงจาก สภ. แต่ละสถานี ถึงศูนย์ควบคุมระบบ
ปฏิบัตกิาร CCTV ของ อบจ.สุพรรณบุรี ให้เป็นการเชื่อมโยงโดยตรง (link) และออกแบบระบบเครือข่ายรับส่งสัญญาณภาพ
ด้วยการจัดการระบบ VLAN ของแต่ละอำาเภอ เพื่อให้บริหารจัดการระบบได้รวดเร็วและสะดวกขึQน

๒. ฐานข้อมูลจัดเก็บรวบรวมที่ส่วนกลางอย่างน้อย ๓๐ วัน 
๓. เป็นการติดตัQงกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ จำานวน ๑๐๑ จดุ โดยเป็นการเพิ่มเติมกับ

โครงการเดิม ๑ จุด รวมจำานวนกล้อง ๒๐๕ ตัว โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ
๔. แผนงานในอนาคต จะพัฒนาระบบเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำางาน

ของห้องเครื่องแม่ข่าย (Data Center) เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงสัญญาณภาพให้มีการบูรณาการเป็นระบบเดียวแบบ
One Stop Service และมีระบบสำารองข้อมูล (Backup Data) ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ใช้ในการบริหารงานของ
อบจ.สุพรรณบุรี และกรณีทีร่ะบบมีปัญหาสามารถนำาข้อมูลที่สำารองไว้มาใช้งานได้อยา่งต่อเน่ือง

๕. เดิมเคยใช้ WiFi แล้วประสบปัญหา ภาพไม่ชัดเวลาหมอกลง จึงเปล่ียนเป็น Fiber Optic
๖. ได้ประสานขอพาดเสาไฟฟ้าไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (นครปฐม) แล้ว ได้รับแจ้ง

ว่าไม่คิดค่าพาดสาย ได้แจ้งให้ทุกอำาเภอทราบแล้ว สำาหรับเสาที่ตัQงเองนัQน เพื่อให้ได้มุมกล้องที่เกิดประโยชน์สูงสุด
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ก ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลกั

๕.๒ โครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำานวน ๓ โครงการ  ดังนีQ
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๒ โครงการ
๑๓)โครงการจัดทำาระบบเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ วิเคราะห์และตอบสนอง

แบบอัตโนมตั ิโดยกลไกอัจฉริยะ (AI and Machine Learning (ML)) งบประมาณรายจ่ายประจ ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รวมวงเงินโครงการ ๑๕๔,๒๐๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบส่ีล้านสองแสนแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๑๕๔,๒๐๐,๘๐๐.- (หนึ่งร้อยห้าสิบส่ีล้านสองแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ

๑. อุปกรณ์บางรายการในโครงการนีQซำQากับโครงการในวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องฯ (๔.๒)
โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน ระยะที่ ๒  ผู้แทนหน่วยงานเรียนชี Qแจง
ที่ประชุมคณะทำางานว่าโครงการดังกล่าวเป็นคลาวด์ที่จัดหาในลักษณะ Co-Location  ส่วนโครงการนีQติดตัQงที่ สป.มท. 

๒. กรณีจัดทำาเป็นศูนย์ SOC ถ้า Tier ๑ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ ๔ คน Tier ๒ ใช้เจ้าหน้าที่ ๖ คน
ให้ทบทวนจำานวนบุคลากรด้วยว่าจะจ้าง ๒๔ X ๗ จำานวนกี่คน การทำางานเป็นกะ ควรพิจารณากฎหมายแรงงานด้วย และให้
จัดทำา Man/Month เพิ่มเติมด้วย

๓. ให้จัดทำาแผนผังแสดงการเชื่อมโยง การทำางานร่วมกัน และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของโครงการนีQกับโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยฯ (โครงการที่ ๔.๑) ด้วย คณะกรรมการจะได้มอง
เห็นภาพได้ชัดเจน ผู้แทนหน่วยงานเรียนชี Qแจงที่ประชุมคณะทำางานว่าโครงการนีQเป็น Detection แบบ Proactive เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยตามโครงการที่ ๔.๑ เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของ Network และวิเคราะห์ว่า
พฤติกรรมใดที่ผิดปกตไิปจากพฤติกรรมทั่วไป ปกติเคยมีพฤติกรรมแบบนี Q แต่ขณะนีQ พฤติกรรมเปลี่ยนไป แล้วจึงแจ้งเตือน
ไปที่อุปกรณ์ โดยไม่ปรับเปล่ียนระบบ Security และระบบ Network เดิมเลย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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๔. การระบุว่าเป็น AI ต้อง Block อัตโนมตัิ คนไม่ต้องทำาอะไร ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีQแจงที่
ประชุมคณะทำางานว่าได้ออกแบบไว้ให้แจ้งเตือนไปที่อุปกรณ์เท่านั Qน อย่างไรก็ตาม ระบบตามโครงการนีQรองรบัการ
Response อตัโนมตั ิขึQนอยูก่บัระบบ Security และระบบ Network วา่จะอนญุาตใหด้ำาเนนิการตัQงคา่ (Configure) อปุกรณ์
Switch หรืออุปกรณ์ตา่ง ๆ โดยอัตโนมัต ิหรือแคแ่จง้เตือนให้ทมีบุคลากรเป็นผู้ตดัสินใจในการกำาหนด Policy  ทัQงนีQ บุคลากรท่ี
ปฏบิตัหินา้ทีด่แูลระบบตามโครงการนีQ จำานวน ๒ คน จะปฏบิตัหินา้ทีใ่นวนัและเวลาราชการ เนือ่งจากตอ้งมคีนสอนระบบ
หลังการ Learning ว่าพฤติกรรมแบบใดท่ีอาจจะไม่เหมือนพฤติกรรมตามมาตรฐานท่ัวไป แต่เป็นพฤติกรรมท่ีปกติในเครือข่ายนีQ
หรอืพฤตกิรรมใดเปน็พฤตกิรรมทีผ่ดิปกตไิปจากพฤตกิรรมเดมิ เมือ่ระบบมกีารเรยีนรูแ้ละมผีูเ้ชี่ยวชาญคอยบอกวา่ทีร่ะบบ
เรียนรู้นัQนถูกหรือผิดอย่างไร ต่อไประบบก็จะสามารถทำางานในลักษณะ AI ได้

 หน่วยงานได้ปรับแก้ไขเอกสารและจัดทำาคำาชีQแจงเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. โครงการนีQเป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการจัดท ำาระบบเฝ้าระวังและป้องกัน

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยจดัหาระบบคัดกรองและส ำาเนาข้อมูลจากระบบเครือข่าย (Network Packet Broker) จำานวน
๑ ระบบ ระบบตรวจจบัภยัคกุคามขัQนสงู ๑ ระบบ ระบบวิเคราะหแ์ละตรวจจบัการบุกรกุในระบบเครอืขา่ย จำานวน ๑ ระบบ
ระบบบริหารจัดการและควบคุมสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน จำานวน ๑ ระบบ ระบบสำารองและคืนค่า Configuration ของอุปกรณ์
เครือข่ายอัตโนมัติ จำานวน ๑ ระบบ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralize Log Management)
จำานวน ๑ ชุด โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิQว และเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒

๒. โครงการนีQทำางานร่วมกับโครงการในวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องฯ (๔.๑) โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.มท. ซึ่งเป็นการจัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์
เดิม และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี SD-WAN และมีระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบป้องกัน
การโจมตโีดยใช้ Firewall ในขณะที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการจัดทำาระบบเฝ้าระวังฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง
และป้องกันภัยคุกคามในลักษณะของการใช้กลไกของ Machine Learning (ML) เพื่อสอนให้ระบบสามารถทำาการวิเคราะห์
และตอบสนอง แบบอัตโนมตัิโดยกลไกอัจฉริยะ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Artificial Intelligence (AI)

๓. ระบบต่างๆ ที่จัดหาตามโครงการนีQ จะทำาการจัดเก็บ Packet ที่เข้าออกจาก Data
Center ตามกฎหมาย  สามารถทำา Digital Forensic ของ Packet ที่จัดเก็บทัQงหมด  สามารถทำา Network Behavior
Analysis เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของการใช้งาน Network  สามารถวิเคราะห์และแยกปัญหาการท ำางานของ
Application และ Networks เพื่อช่วยในการ Trouble Shooting  สามารถทำาการ Filtering และจดัเก็บ หรือMonitor
Packet ท่ีสนใจได้  นอกจากนีQยังสามารถส่งข้อมูลความผิดปกติต่าง ๆ ให้กับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Next Generation Firewall
(NGFW) หรือ Switch ได้  ตรวจสอบภัยคุกคามแบบ Zero-Day / Ransomware ได้  สามารถตรวจสอบในระดับ File ท่ีส่ง
หากันในระบบและวิเคราะห์ความเส่ียงของ File ดังกล่าวว่าเป็นส่ิงผิดปกติหรือไม่

๔. ประโยชน์ของระบบ คือ ตรวจจับพฤติกรรมน่าสงสัยหรือความผิดปกติภายในเครือข่าย
ซึ่งอาจมาสาเหตุมาจาก Threats ที่หลุดรอดเข้ามาในระบบ  วิเคราะห์หาต้นทางของปัญหาที่เกิดขึ Qนในระบบได้อย่างรวดเร็ว
จัดเก็บรายละเอียดการใช้งานเครือข่ายของบุคลากรภายในองค์กร เช่น เวลาในการใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
เป็นต้น ตรวจสอบปริมาณการรับส่งข้อมูลภายใน/ภายนอกระบบเครือข่ายเพื่อบ่งชีQว่า Host ใดมีปริมาณการใช้งานที่สูงมาก
ผิดปกติ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. วิเคราะห์พฤติกรรม Inside Thread นัQนดีอยู่แล้ว ควรเสริมการวิเคราะห์ภายนอกด้วย
กรอง Traffic ท่ีเข้ามาจากภายนอก เพิ่ม Protection ทัQงภายนอกและภายใน  รวมทัQงเพิ่ม Endpoint Protection วิเคราะห์
ความผิดปกติแล้วหยุดให้ได้  จัดทำา Blueprint ภาพใหญ่ของระบบทัQงหมด แล้วเอาแต่ละโครงการไปใส่ใน Blueprint ภายใน
เป็นอย่างใด ภายนอกเป็นอย่างใด

๒. พิจารณาว่าต้องป้องกันสิ่งใดบ้าง คัดเลือกข้อมูลที่มีความสำาคัญมาจัดทำา Data Catalog
ตอบให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดโดน Hack แล้วจะเกิดความเสียหายเท่าใด ที่สำาคัญคือต้องใช้ระเบียบวินัยในการควบคุม
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถงึประสทิธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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๑๔)โครงการจ้างพัฒนาเอกสารประจำาตัวดจิทิัลสำาหรับใหบ้ริการยืนยันตวัตนกับหน่วยภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๙๒๔,๙๙๖,๒๐๐.- บาท (เก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
หกพันสองร้อยบาทถ้วน) 

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ
หน่วยงานแล้ว คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ

๑. กรมทีด่ินมีระบบ e-Queue Land ต้องการใช้การยืนยันตัวตนผ่านระบบตามโครงการนี Q
ได้หรือไม่ อย่างไร ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีQแจงที่ประชุมคณะทำางานว่าสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบตามโครงการนีQได้ คล้าย
การ Login ด้วย Facebook ความพิเศษของ MOI Citizen คือ ไมต่้องไปตรวจสอบที่กรมการปกครองทุกครั Qงที่ใช้งาน
เหมือนการใช้บัตรประชาชนที่เป็น Physical จริง ๆ ซึ่งสามารถใช้บัตรได้โดยไม่ต้องไปตรวจสอบที่กรมการปกครอง เป็น
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ว่าบัตรประจำาตัวประชาชนใบนัQนเป็นของผู้ที่แสดงบัตรจริง ๆ  เมื่อบัตรประชาชนหมด
อายุก็ต้องไปทำาบัตรใหม่ที่สำานักงานเขต/ที่ว่าการอำาเภอ สำาหรับ MOI Citizen จะมีอายุการใช้งาน ๑ ปี เนื่องจากเป็นระบบ
ออนไลน์ จึงมีนโยบายให้มีอายุการใช้งานสั Qน เพียง ๑ ปี  ถ้าโทรศัพท์ Smart Phone หาย จะ Revoke บัตรเดิมทิQง ขณะนีQ
อยู่ระหว่างหารือในระดับนโยบายว่าจะอนุญาติให้ใช้งาน MOI Citizen ได้มากกว่า ๑ เครื่องหรือไม่ เนื่องจากแต่ละคนมี
อุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่า ๑ Device  อย่างไรก็ตาม เมื่ออุปกรณ์ที่มี MOI Citizen หาย จะต้องมายืนยันตัวตนใหม่ หรือให้
พ่อ/แม่มากู้คืน (ยืนยัน) โดยไม่จำาเป็นต้องมายืนยันตัวตนที่ตู้ Kiosk อีกครัQง  ระบบตามโครงการนีQจะออกแบบตามมาตรฐาน
เปิดสากล ในอนาคตสามารถเชื่อมต่อกับต่างประเทศได้ เช่น เปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศไดโ้ดยไม่ต้องขอ Citizen

๒. การตัQงตู้ Kiosk ไว้ที่สำานักงานเขต/ที่ว่าการอำาเภอ หรือสถานที่อื่น ๆ ต้องพิจารณาให้
ครอบคลุมทุกด้านด้วย เช่น หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบชำาระค่าไฟฟ้า กรณีสูญหาย หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ

๓. ให้ปรับขนาดตัวหนังสือในแบบ คกก.มท.๐๑ ให้ตัวใหญ่และอ่านง่าย รวมทัQงสืบราคา
๓ บริษัท/ย่ีห้อ และ ๑ เว็บไซต์ด้วย

๔. ให้จัดทำาข้อมูลชีQแจงเพิ่มเติมว่าค่า License มีค่าใช้จ่ายแบบใด จ่ายก่อนใช้ทีหลัง หรือ
จ่ายเมื่อเร่ิมใช้งาน

๕. ค่าพัฒนาระบบสูง ให้จัดทำาแผนภาพให้ชัดเจนว่ามี Flow อย่างไร เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของราคาได้ ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีQแจงที่ประชุมคณะทำางานว่าระบบหน้าบ้าน (Frontend)
จะออกแบบให้ User สามารถใชง้านไดง่้าย อาจมองเหน็แคก่ารสแกน QR Code ง่าย ๆ แต่เบืQองหลัง (Backend) ระบบใหญ่
มาก มีความซับซ้อนมาก 

๖. ให้พิจารณาตรวจสอบภารกิจและอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายด้วย
หน่วยงานได้ปรับแก้ไขเอกสารและจัดทำาคำาชีQแจงเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. Access กับกรมการปกครองครัQงแรกเพื่อยืนยันตัวตนเท่านัQน กรณี Encrypt จะได้ภาพ

ใบหน้าและลายนิQวมือ กรณีไม่ Encrypt จะได้แต่ภาพใบหน้า แต่ไม่ได้ลายนิQวมือ ยืนยันตัวเองที่ใดก็ได้ที่มีตู้ Kiosk วางแผนจะ
ตัQงที่สำานักงานเขตและที่ว่าการอำาเภอ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความช่วยเหลือหากเกิดปัญหา อาจตั Qงตู้
Kiosk ณ จดุอื่นเพิ่มเติม มี SLA กำาหนดว่าถ้าตู้ Kiosk ขัดข้อง ต้องแก้ไขให้สามารถให้บริการได้เหมือนเดิมภายในเวลาเท่าใด

๒. เป้าหมายคือให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ MOI Citizen กับงานบริการของหนว่ยงาน
ของรฐัไดท้กุงานบรกิาร ทัว่ประเทศ เชน่ การยืน่แบบเสยีภาษอีอนไลน์ การจดทะเบยีนนติบิคุคล การยืน่เอกสาร ขอมีใบ
ขับขี่/ต่ออายุ/เปล่ียนแปลงแก้ไข การเปล่ียนชื่อ-นามสกุล/ย้ายที่อยู่/แจ้งเข้า-ออกจากทะเบียนบ้าน การย่ืนแบบประกันสังคม
การย่ืนใช้สิทธิรักษาพยาบาล ธุรกรรมเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ การรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ

๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจัดเตรียมสำาเนาเอกสาร
ลดภาระเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนซึ่งมีขัQนตอนย่อยเป็นจำานวนมาก การเปล่ียนจากเอกสารกระดาษเป็นเอกสาร
ดิจิทัลจะลดต้นทุนค่าดำาเนินการที่เกิดจากขัQนตอนย่อย และสามารถลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานของรัฐจัดเก็บข้อมูลซ ำQาซ้อนกัน
ลดปัญหาข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ปัญหาการปลอมแปลงเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชนปลอม สำาเนาบัตรประชาชนปลอม
การสวมสิทธ์ิแทนบุคคลอื่น สามารถขจัดชื่อซำQา ป้องกันไม่ให้รายชื่อผู้เสียชีวิตหรือไม่มีอยู่จริงเข้ามาอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิต่าง ๆ
และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐจะส่งผลให้สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วว่าผู้ใดเป็นผู้ไม่มีสิทธิ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)
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๔. โครงการนีQเป็นการจัดหาใหม่ทัQงหมดโดยไม่สัมพันธ์กับระบบเดิม เพื่อให้บริการในรูปแบบ
ใหม่ทัQงหมดภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย แต่จะต้องเชื่อมต่อกับระบบของส ำานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์แบบ Real Time เพื่อเข้าถึงข้อมูลประชาชนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๕. ผู้รับจ้างจะจัดซืQอฮาร์ดแวร์/ซอฟตแ์วร์ พัฒนาระบบ และจ้างบริการดูแลระบบ เป็นระยะ
เวลา ๕ ปี ติดตัQงฮาร์ดแวร์ทัQงหมด ณ Data Center ของกระทรวงมหาดไทย บนพืQนทีแ่ยกเป็นการเฉพาะที่ผู้รับจ้างจะจัดหา
และดูแลทัQงหมด และตดิตัQงที่ Data Recovery Site บนพืQนทีแ่ยกเป็นการเฉพาะเช่นกัน ผู้รับจ้างต้องจัดให้เครือข่ายแยก
เป็นการเฉพาะ (Dedicated Network) และเครือข่าย Redundancy Network เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได่้ ๒๔ x ๗

๖. จะมีการสำารวจและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของกระบวนการลงทะเบียน
(Enrollment) การพิสูจน์ตัวตน (Identity Proofing) การยืนยันตัวตน (Authentication) และการอนุญาตผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
(Authorization) ประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) ของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการกำาหนดกระบวนการในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน และการยินยอมการใช้ข้อมูล (Consent Policy) ที่เหมาะสม
กับกระทรวงมหาดไทย ประชาชน และหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการประชาชน (Service Provider)

๗. เมื่อเข้าใจสภาวการณ์แล้ว จะออกแบบและจัดทำาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกับฐาน
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของสำานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และเลือกใช้เทคโนโลยีตัวตนดิจทิัลที่เป็นไปตามาตรฐานเปิด
สากล อาทิ DIDs, W3C, Vcs  ระบบตามโครงการนีQมีลักษณะเป็นระบบบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วน
ตัวของข้อมูล (Data Security and Privacy) และการบริหารจัดการกุญแจ (Key Management) เพื่อใช้ในการเข้ารหัสและ
ถอดรหัสข้อมูลที่จะทำาการแลกเปลี่ยน (Encryption and Decryption) ที่สนับสนุนความน่าเชื่อถือชนิด IAL ขัQนตำ่าระดับ
IAL2.3 และระดับความน่าเชื่อถือชนิด AAL ขัQนตำ่าระดับ AAL3 ตามที่ NIST กำาหนดใน SP 800-63-3 โดยสามารถใช้งานได้
ทัQงระบบ iOS และ Android เวอร์ชันล่าสุด

๘. การประมาณการจำานวนผู้ใช้งานเอกสารประจำาตัวประชาชนดิจิทัลตลอดระยะเวลา ๕ ปี
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ประชาชนที่พิสูจน์ตัวตนผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน ณ ส ำานักงานเขต/ที่ว่าการอำาเภอ
และผ่าน Mobile Application ซึ่งจะถือว่าเป็นผู้ได้รับเอกสารประจำาตัวประชาชนดิจิทัลเก็บไว้ใน e-ID Wallet  ส่วนที่สอง
จำานวนหน่วยงานผู้ให้บริการที่จะเข้าร่วมในการใช้เอกสารประจำาตัวประชาชนดิจิทัลในการยืนยันตัวตน ทัQงนีQ ในการประเมิน
จำานวนประชาชนผู้พิสูจน์ตัวตนจะคำานวณทัQงจากผู้ทำาบัตรประชาชนใหม่ (ซึ่งถือว่าไดท้ำาการพิสูจน์ยืนยันตัวตนไปพร้อมกัน)
และผู้ใช้งานที่มีบัตรประชาชนอยู่แล้วมาดำาเนินการพิสูจน์ยืนยันตัวตน ผลการประเมินจะได้อัตราการเติบโต (Growth) ตาม
กราฟในเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. กระทรวงดิจิทัลรู้เร่ืองเทคโนโลยีแตไ่ม่รู้เร่ืองข้อมูล กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของข้อมูล
ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าให้ข้อมูลไปอยู่กับหน่วยงานอ่ืนจะมีความเส่ียง ระบบนีQจึงต้องอยู่กับกระทรวงมหาดไทย แต่ส่วนราชการ
ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงควรจัดตัQงเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) เป็นการเฉพาะ
มีรายได้ ทัQงนีQ กฎหมายออกมา ๒๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถ Implement ได้ เนื่องจากส่วนราชการยังไม่ยอมรับการไม่ถ่าย
สำาเนาเอกสารกระดาษ เมื่อฝ่ายตรวจสอบไม่ยอมรับ ฝ่ายปฏิบัติจึงไม่กล้าทำา ดูตัวอย่าง โรงกษาปณ์ ก็เป็น SDU ผลิตเหรียญ
ที่ระลึกออกมาจำาหน่าย มีรายได้ ต้องตกลงให้ชัดเจนว่า ดศ. และ มท. เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายใด ในเร่ืองใดบ้าง

๒. ซอฟตแ์วร์ราคาแพงหรือไม่ ขึ Qนอยู่กับระบบรักษาความปลอดภัย ดังนั Qน ต้องชีQแจงเรื่อง
ความปลอดภัยของข้อมูลให้เต็มที่ เพราะการออกแบบซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นัQนยาก อาจจะต้องออกแบบเรื่อง
Function ว่ามี Security Feature อย่างใด  ตัวอย่าง e-Passport มีจำานวน ๑๕ ล้านเล่ม งบประมาณ ๗ พันล้านบาท
โครงการนีQมีกลุ่มเป้าหมาย ๗๐ ล้านคน ใช้งบประมาณแค่ ๙๐๐ ล้าน ถือว่าไม่แพง

๓. Virtual District ของการไฟฟ้านครหลวง ต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนโดยตรวจสอบ
ข้อมูลกับกรมการปกครอง ถ้ามี Digital ID ก็จะสนับสนุนและพร้อมใช้งาน สามารถนำามาทดแทนบัตรประชาชนไดท้ันที

๔. ตามที่หน่วยงานชีQแจงว่า SLA วัดที่ระบบหลักนัQน ควรระบุให้ชัดเจนว่าวัดอะไร อย่างไร
ส่ิงใดไม่รวม

๕. ระหว่างที่รอความชัดเจนจากทางกระทรวงดิจิทัล ให้ศึกษาการด ำาเนินการของต่าง
ประเทศไปพลางก่อน
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ใหห้น่วยงานรบัข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถงึประสทิธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๔)




